



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2554

ดิ่ง 3 พรรคการเมืองโชว์กัน 'ข้าว'

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า จากการที่หลายพรรคการเมืองได้ชูนโยบายต่าง ๆ เพื่อหาเสียงเลือกตั้ง โดยนโยบายที่แต่ละพรรคให้ความสำคัญคือเพื่อเกษตรกร แต่เนื่องจากเวลานั้นนโยบายเกี่ยวกับสินค้าข้าวแต่ละพรรคมีนโยบายที่แตกต่างกันมาก

ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา ในการประชุมประจำสัปดาห์ของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้มีแนวคิดร่วมกันว่าจะเชิญหัวหน้าพรรคหรือผู้ที่จัดทำนโยบายข้าวของ 3 พรรคการเมืองใหญ่ได้แก่พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย มาแสดงวิสัยทัศน์ให้กับคนในวงการค้าข้าวได้รับฟัง ทั้งนี้เพื่อจะให้เกิดความชัดเจน และหลังจากมีการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จ จะได้เสนอนโยบายข้าวต่อรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง

"แนวคิดดังกล่าวยังเป็นแนวคิดของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ยังไม่ได้หารือร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องได้แก่สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมชาวนาไทย และสมาคมค้าข้าวไทย (หยง) รวมถึงสมาคมผู้ประกอบการค้าข้าวถุง ซึ่งจะได้หารือในโอกาสต่อไป อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในการประชุมประจำสัปดาห์ของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ได้เชิญสมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมค้าข้าวไทย มาร่วมหารือด้วยนั้นได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องข้าวเสนอรัฐบาลใหม่"

นายชูเกียรติ กล่าวว่าในการประชุมร่วมกันของสมาคมที่เกี่ยวข้องเรื่องข้าว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม เบื้องต้นมีความเห็นร่วมกันว่าจะเสนอรัฐบาลให้เปิดเสรีการค้าข้าวภายในกรอบอาเซียน เพื่อจะได้นำเข้าข้าวเปลือกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา และไทยจะได้เป็นศูนย์กลางการค้าข้าวแห่งภูมิภาคอาเซียน โดยการนำเข้าข้าวเปลือกให้มีการกำหนดโซนว่าเขตไหนควรนำเข้าได้ เพราะเวลานี้ประเทศเวียดนามมีความได้เปรียบไทยมาก เนื่องจากเวียดนามนำเข้าข้าวเปลือกจากประเทศกัมพูชา ทำให้ปริมาณการส่งออกข้าวของเวียดนามขยับใกล้กับการส่งออกของไทยเข้ามาทุกขณะแล้ว

อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลกลับไปใช้นโยบายรับจำนำข้าว ทุกอย่างจะจบลงทันทีเพราะการเปิดเสรีนำเข้าข้าวจะทำให้ได้ลำบาก ยิ่งนโยบายรับจำนำราคาสูงจะยิ่งทำให้ข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านทะลักเข้าสู่โครงการรับจำนำของไทย แต่ถ้าหากเป็นนโยบายประกันรายได้ สามารถดำเนินการร่วมกันได้ เพราะฉะนั้นคิดว่าแนวนโยบายข้าวจะเสนอหลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับนโยบายข้าวที่แต่ละพรรคประกาศออกมาคือ พรรคประชาธิปัตย์ยังคงใช้นโยบายประกันรายได้สินค้าเกษตร รวมทั้งข้าวด้วย กำหนดราคาประกันรายได้สำหรับข้าวเปลือกเจ้าซึ่งเป็นชนิดข้าวที่ปลูกกันมากที่สุดที่ตันละ 11,000 บาท เกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้รายละ 30 ตัน พรรคเพื่อไทยประกาศหากได้เข้ามาบริหารประเทศจะเปลี่ยนจากโครงการประกันรายได้เป็นโครงการรับจำนำ โดยกำหนดราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้าตันละ 15,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ ส่วนพรรคภูมิใจไทยประกาศประกันรายได้ข้าวเปลือกเจ้าที่ตันละ 20,000 บาท

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

ปีนส์ซุ่มซื้อข้าวขาว 3 ล้านตัน

แหล่งข่าวในกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้ลงนามบันทึกช่วยจำ (เอ็มโอยู) กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ สำคัญคือ รัฐบาลฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวจากประเทศไทย 3 ปี (2554-2556) ปีละ 1 ล้านตัน รวม 3 ล้านตัน จากที่ผ่านมาฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวจากประเทศเวียดนามเป็นส่วนใหญ่

หลังจากที่ลงนามเอ็มโอยูกันแล้ว จะทำให้ไทยมีโอกาสขายข้าวให้กับฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น ประกอบกับรัฐสภาไทย ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ว่าด้วยการทำหนังสือหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเหมือนก่อนหน้านี้ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐ เกิดความคล่องตัวในการเจรจา หรือเซ็นสัญญาขายสินค้ามากขึ้น

ดังนั้น หากฟิลิปปินส์จะซื้อข้าวด้วยวิธีเปิดประมูลซื้อหรือเจรจาซื้อ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ สามารถดำเนินการได้ทันที จากเดิมต้องรอขั้นตอนผ่านรัฐสภาก่อน ทำให้ล่าช้าไม่ทันกาล ขณะเดียวกันรัฐบาลใหม่ของฟิลิปปินส์ ได้เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถนำเข้าข้าวได้ จากเดิมกำหนดให้องค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority) เป็นผู้นำเข้าข้าวแต่เพียงผู้เดียว โดยปี 2553 ที่ผ่านมาฟิลิปปินส์มีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศประมาณ 2.4 ล้านตัน

ด้านนายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการส่งออกข้าวของไทยในปีนี้มองว่า ยังมีแนวโน้มที่ดี โดยในส่วนของรัฐบาลยังมีการเจรจาขายข้าวแบบจีทูจี (รัฐต่อรัฐ) ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย ซึ่งยังคงการรับมอบข้าวในล็อตเก่าอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ก็มีมีการเจรจาซื้อข้าวในล็อตใหม่เพิ่มเติม นอกจากนี้ บังกลาเทศได้มีการเจรจาซื้อเพิ่มเติมเช่นกัน จากที่อยู่ระหว่างส่งมอบในล็อตเก่าจำนวนหนึ่ง ในส่วนของอิรักหลังสงครามโค่นล้มซัดดัม ซึ่งยังมีปัญหาเรื่องระบบการเงิน ได้มีการติดต่อทำธุรกรรมผ่านประเทศที่สาม เช่นผ่านทางรัฐดูไบ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กรณีอิหร่าน ซึ่งถูกแซงก์ชันจากนานาชาติ กรณีการพัฒนานิวเคลียร์ ก็ได้ใช้วิธีขายทางอ้อมผ่านประเทศที่สาม รวมถึงมีอีกหลาย ๆ ประเทศ ที่อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน

นายสมบัติ เฉลิมวุฒิรัตน์ ประธานบริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด กล่าวว่า นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่กรมการค้าต่างประเทศประสบความสำเร็จในการเซ็นเอ็มโอยูกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ ที่ผ่านมาประเทศไทยจะเสียเปรียบเวียดนาม แต่หลังจากนี้ หากฟิลิปปินส์ต้องการนำเข้าข้าว ไม่ว่าจะวิธีเจรจาหรือประมูลซื้อ กระทรวงพาณิชย์สามารถดำเนินการได้ทันที จากรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ได้รับการแก้ไขแล้ว ประธานบริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ฯ กล่าวอีกว่า ในปีนี้ประเทศไทยน่าจะส่งออกข้าวได้ทะลุ 10 ล้านตัน เพราะครึ่งแรกของปีสามารถส่งออกได้เดือนละ 1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปกติที่ประเทศไทยจะส่งออกข้าวเฉลี่ยเดือนละ 700,000 ตัน เพราะฉะนั้นหากช่วงเวลาจากนี้ไป ไทยสามารถส่งออกข้าวได้เฉลี่ยเดือนละ 700,000 ตัน หรือ 6 เดือนเท่ากับ 4,200,000 ตัน เท่ากับทะลุ 10 ล้านตันแล้ว ซึ่งจะเป็นการสร้างสถิติใหม่ส่งออกข้าวของไทยอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ การส่งออกที่คาดว่าจะทะลุถึง 10 ล้านตัน มีส่วนสำคัญจากหลายตลาดที่จะมีการนำเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ อินโดนีเซีย บังกลาเทศ และจีน โดยอินโดนีเซียหยุดนำเข้าข้าวมา 2-3 ปี แต่ปีนี้กลายเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ ขณะที่จีนผลผลิตลดลง และเป็นที่น่าสังเกตว่า จากเดิมที่จีนนำเข้าข้าวหอมมะลิ แต่ระยะหลังได้หันมานำเข้าข้าวขาว เพราะฉะนั้น จีนจึงเป็นประเทศที่น่าจับตามอง เพราะไทยผลิตข้าวขาวมาก หากจีนนำเข้าเพิ่มขึ้น จะมีผลต่อการส่งออกและราคาข้าวของไทยอย่างมาก ส่วนบังกลาเทศ เนื่องจากอินเดียหยุดส่งออกข้าวหนึ่ง จึงทำให้บังกลาเทศหันมานำเข้าข้าวหนึ่งจากประเทศไทย ประกอบกับที่ผ่านมาบังกลาเทศไม่ใช่ตลาดหลักส่งออกของไทย เพราะนำเข้าจากอินเดียเป็นหลัก ดังนั้นในปีนี้ได้บังกลาเทศมาเสริมอีกประเทศหนึ่ง

"อย่างไรก็ดี เหตุที่การส่งออกข้าวครึ่งแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 30% แต่ราคาข้าวภายในประเทศไม่ขยับขึ้นเหมือนพืชผลเกษตรอื่น ๆ ทั้งที่ข้าวส่งออกได้มาก มีปัจจัยหลักจากปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ระบายสต็อกข้าวออกมา

มาก ประมาณการร่วม 4 ล้านตัน ซึ่งถ้าไม่มีความต้องการของ 3 ตลาด คืออินโดนีเซีย จีน และบังกลาเทศ ราคาข้าวไทยจะต่ำกว่านี้"

ส่วนแนวโน้มราคาข้าวช่วงครึ่งปีหลัง เขามองว่าราคาข้าวจะไม่ลง จะยืนหรือทรงตัวในระดับสูง เพราะสต็อกรัฐบาลเหลือน้อยประมาณ 1 ล้านตันเศษเท่านั้น และข้าวที่เอกชนซื้อจากสต็อกรัฐบาลมา ได้ระบายออกเกือบหมดแล้ว เพราะฉะนั้น หากรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามามีการบริหารสินค้าข้าวอย่างถูกต้อง ไม่น่ามีปัญหาเรื่องราคาตกต่ำ ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่น่าจับตาคือ การระบายสต็อกข้าวของประเทศอินเดีย เพราะเวลานี้อินเดียสต็อกข้าวล้น ทั้งโรงสี ผู้ส่งออก เกษตรกร ได้เรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียระบายสต็อกข้าวขาวและข้าวหนึ่งออกมา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในตลาดโลกได้

สอดคล้องกับนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ที่กล่าวว่า แนวโน้มการส่งออกของไทยในครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรนั้น มีปัจจัยเกี่ยวข้อง 2 ด้าน คือดีมานด์ และซัพพลาย โดยทางด้านดีมานด์ หรือความต้องการจากต่างประเทศ ยังคงน่าขงดี โดยในส่วนของตลาดจีนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง คงต้องติดตามว่า ผลผลิตข้าวของเขาจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีผลต่อความต้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น ส่วนอินโดนีเซีย ในปีที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ปริมาณข้าวสำรองในประเทศลดลง ซึ่งคงต้องติดตามว่า ในช่วงจากนี้ไปผลผลิตข้าวของอินโดนีเซียจะมีออกมามากน้อยเพียงใด แต่มั่นใจว่าในปีนี้อินโดนีเซียจะมีการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากที่นำเข้าปกติ อีกระหว่าง 5 แสน- 1 ล้านตัน

ส่วนฟิลิปปินส์ที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศไปแล้วประมาณ 600,000 ตันในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ และรัฐบาลได้ออกมาระบุว่าผลผลิตข้าวของฟิลิปปินส์ในปีนี้จะมามากและคาดว่าจะมีการนำเข้าทั้งปีไม่เกิน 700,000 ตัน คงต้องติดตามว่าผลผลิตที่แท้จริงจะเป็นอย่างไร (ปี 2553 ฟิลิปปินส์มีการนำเข้าข้าวประมาณ 2.4 ล้านตัน)

สำหรับปัจจัยทางด้านซัพพลาย หรือปริมาณข้าวในตลาดโลก คงต้องจับตามองอินเดียว่าจะมีการทดสอบข้าวที่มีอยู่อย่างมหาศาลออกสู่ตลาดหรือไม่ จากปีที่ผ่านมารัฐบาลห้ามส่งออกเพื่อสำรองไว้ใช้ในประเทศ หากอินเดียกลับมาส่งออกอีกครั้ง จะส่งผลกระทบต่อส่งออกของไทยและเวียดนาม ที่เป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 และ 2 ของโลกอย่างแน่นอน เพราะจะมีตัวแปรตลาดเพิ่มขึ้น

"ล่าสุดผมได้ไปร่วมพิธีเปิดออฟฟิศเวียดนามฟู้ด หรือ สมาคมผู้ส่งออกข้าวของเวียดนามเขาเชื่อว่าปีนี้อินเดียคงทนไม่ไหว และคงปล่อยข้าวออกมา ซึ่งจะไม่เป็นผลดีทั้งไทยและเวียดนาม แต่หากเขายังไม่ส่งออกในปีนี้ ผมเชื่อว่าการส่งออกข้าวของไทยจะถึง 10 ล้านตัน (ไทยเคยส่งออกข้าวระดับ 10 ล้านตันครั้งแรกเมื่อปี 2551) เพราะช่วง 5 เดือนของปีนี้เราส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ 1 ล้านตัน ในอีก 7 เดือนที่เหลือ หากส่งออกได้ระดับเดือนละ 7.5 แสนตัน ก็จะได้ตามเป้าหมาย"

อย่างไรก็ตามนายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้แสดงความเป็นห่วงในเรื่องนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ประกาศว่า หากได้เป็นรัฐบาลจะนำโครงการรับจำนำข้าวกลับมาใช้อีกครั้ง และจะเพิ่มราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้าเป็น 15,000 บาท/ตัน หากเป็นเช่นนั้นจริงจะกระทบต่อการส่งออกมาก เพราะราคารับจำนำที่ 15,000 บาท/ตัน จะทำให้ข้าวขาว 5% ส่งออกราคาเอฟโอบี ต้องขายสูงถึง 900 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน จากปัจจุบันราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 485 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน หรือสูงขึ้นเกือบเท่าตัว ทำให้การแข่งขันส่งออกของผู้ประกอบการไทยจะยากลำบากขึ้น

ขณะเดียวกันจะเป็นโอกาสของข้าวเวียดนามที่ราคาถูกกว่าข้าวไทยอยู่แล้วจะยิ่งได้เปรียบมากขึ้น เพราะจะสามารถขยับราคาขายข้าวได้เพิ่มขึ้น เช่น แทนที่จะขายได้เฉลี่ยที่ระดับ 460 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันในปัจจุบันอาจขายได้สูงถึง 600 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน

อนึ่ง รายงานจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยข้อมูล 4 เดือนแรกของปี 2554 ไทยส่งออกข้าวไปต่างประเทศแล้วปริมาณทั้งสิ้น 3,969,505.92 ตัน มูลค่า 67,770 ล้านบาท เทียบกับปี 2553 ช่วงเดียวกันมีการส่งออก 2,696,386.97 ตัน มูลค่า 54,926 ล้านบาท สำหรับ 10 อันดับแรกของประเทศผู้นำเข้าข้าวไทยช่วง 4 เดือน

แรกของปีนี้ได้แก่ อินโดนีเซีย ปริมาณ 486,269 ตัน ไนจีเรีย 453,967 ตัน บังกลาเทศ 389,670 ตัน อิรัก 310,404 ตัน อิหร่าน 248,913 ตัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 155,780 ตัน มาเลเซีย 119,004 ตัน ญี่ปุ่น 113,975 ตัน เบนิน 113,670 ตัน และจีน 110,988 ตัน สำหรับในปี 2553 ที่ผ่านมา ไทยมีการส่งออกข้าว ประมาณ 9,047,386 ล้านตัน มูลค่า 168,634 ล้านบาท

ที่มาฐานเศรษฐกิจ

นักวิเคราะห์คาด ราคาข้าวครึ่งปีหลังทะยาน

นิตยสาร "Rice Today" ฉบับเดือน เม.ย.-มิ.ย.2554 นำเสนอรายงานเชิงวิเคราะห์ภายใต้หัวข้อ "ตลาดข้าวที่กำลังงวองหวางหวนอน: ภาวะสงบก่อนเกิดพายุ" โดยระบุว่า ราคาอาหารโลกกำลังปรับตัวขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ดัชนีราคาอาหารขยับขึ้นสูงกว่าระดับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ในช่วงวิกฤติอาหารปี 2551 เมื่อราคาข้าวทะยานขึ้นจากเดิมเกือบ 3 เท่า

วิกฤติอาหารครั้งที่ 2 ในรอบ 3 ปี นำไปสู่เหตุจลาจลและการชุมนุมประท้วงในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ จึงมีการตั้งคำถามว่า อาหารราคาถูกกำลังจะกลายเป็นอดีตสำหรับมนุษยชาติไปแล้วหรือที่สำคัญดัชนีราคาอาหารของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นเวลานาน ก่อนที่ราคาอาหารจะทะยานสูงสุดช่วงปี 2550-2551 และในรอบ10ปีที่ผ่านมา ดัชนีดังกล่าวเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า โดยไม่ต้องคำนึงถึงช่วงที่ราคาอาหารทะยานสูงสุด ช่วงปี 2550-2551 และปี 2553

ทั้งนี้ มีการประเมินว่า วิกฤติอาหารปี 2551 เกิดจากสาเหตุจากการเก็งกำไรและความตื่นตระหนกของประเทศผู้ปลูกข้าวรายสำคัญ ที่เริ่มหันมามองถึงประเด็นความไม่มั่นคงด้านอาหารมากขึ้น

จนถึงขณะนี้ ราคาข้าวถือว่าทรงตัวเพิ่มขึ้น 17% เท่านั้นในช่วงเดือนมิ.ย. 2553 และก.พ. 2554 เทียบกับราคาของธัญพืชประเภทอื่นๆที่ทะยานขึ้นไป 50-150% ในกลุ่มธัญพืชหลักๆ ราคาข้าวสาลีเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่า และราคาข้าวโพดเพิ่มขึ้นกว่า 90% ส่วนราคาของโภคภัณฑ์ตัวอื่นๆ อาทิเช่น น้ำตาล และฝ้ายเพิ่มขึ้นมาก 80% และ 105% ตามลำดับ ผลพวงส่วนใหญ่มาจากผลผลิตตกต่ำลง เพราะสภาพอากาศเลวร้ายในส่วนต่างๆของโลก

แม้ผลผลิตข้าวในปี 2553-2554 ลดลง 10 ล้านตัน เพราะน้ำท่วมในปากีสถานและในบางประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันผลผลิตทั่วโลกช่วงปี 2553-2554 สูงกว่า 450 ล้านตันเพียงเล็กน้อย ซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่าผลผลิตของปีที่แล้ว 11 ล้านตัน

ความต้องการโภคภัณฑ์ประเภทอาหารและเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับราคาอาหาร เช่น ความต้องการข้าวโพดเพื่อนำไปใช้ผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลในสหรัฐทุกวันนี้มีสัดส่วนเกือบ 40% ของผลผลิตทั่วโลก ซึ่งหมายความว่า ข้าวโพด 125 ล้านตันย้ายจากวงจรอาหารไปสู่วงจรเชื้อเพลิง

ขณะที่การบริโภคโภคภัณฑ์สำหรับอาหาร(ข้าวสาลีและข้าว)ยังคงแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงปี 2548-2553 ปริมาณ 72 ล้านตัน เทียบกับการเพิ่มขึ้น 33 ล้านตันจากช่วงปี 2543-2548

ด้านองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 3% ในปีนี้ ซึ่งมองแง่ดีว่า สภาพอากาศจะดีขึ้นและรัฐบาลประเทศต่างๆที่ปลูกข้าว จะมีมาตรการต่างๆที่สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว FAO ซึ่งมีฐานอยู่ในกรุงโรมประมาณการว่า ผลผลิตข้าวปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 720 ล้านตันจาก 699 ล้านตัน ในปีก่อนหน้านี้

"การคาดการณ์นี้ค่อนข้างมองแง่ดี เพราะคาดสภาพอากาศในประเทศผู้ปลูกข้าวจะดีขึ้น ขณะที่ผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญา จะเบาบางลงในระยะ 2-3 เดือนข้างหน้า" FAO ระบุ

FAO คาดอีกว่า ผลผลิตข้าวในยุโรปออสเตรเลีย และละตินอเมริกาจะเพิ่มขึ้นส่วนผลผลิตข้าวในแอฟริกาจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และสหรัฐจะลดลง 15% ผลพวงจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปเพาะปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนหรือผลกำไรสูงกว่า

ส่วนผลผลิตข้าวในเอเชีย คาดจะเพิ่มขึ้น 3% เป็น 651 ล้านตัน ขึ้นอยู่กับผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นในจีน อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ว่าจะมากหรือน้อยเพียงใด ด้านอินโดนีเซีย ได้กั้นพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น 570,000 เฮกเตอร์ เพื่อปลูกข้าวให้ได้ 2 ล้านตัน หวังลดการนำเข้าข้าวให้มากที่สุดในปี

บรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะลงนามข้อตกลง เพื่อสร้างไซโลเก็บรักษาข้าวของภูมิภาคในเดือน ต.ค.นี้เพื่อป้องกันปัญหาราคาข้าวผันผวน แต่นักวิเคราะห์มองว่า ประเทศต่างๆ เหล่านี้จำเป็นต้องเพิ่มการลงทุนด้านการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารระยะยาว

ส่วนอินโดนีเซียนั้น บริษัทของรัฐบาล 4 แห่ง จะร่วมกันบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกข้าวแห่งใหม่ ซึ่งจะกินพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดจาการ์ในตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ไปจนถึงตอนกลางของเกาะชวาและหมู่เกาะทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ

“เราประเมินว่า แผนร่วมทุนของบริษัทเอกชนทั้ง 4 แห่ง จะช่วยผลิตข้าวได้อย่างน้อย 2 ล้านตัน ซึ่งสุดท้ายแล้วรัฐบาล จะเป็นผู้ซื้อข้าวนี้ทั้งหมด ซึ่งช่วยให้อินโดนีเซีย ไม่ต้องนำเข้าข้าวตลอดทั้งปีนี้” นายสุตารโต อลิโมเอโซ ประธานมูลนิธิ กล่าว

ขณะที่สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) เปิดเผยตัวเลขส่งออกข้าว 4 เดือนแรกของปีนี้ว่า ได้ส่งออกข้าวไปแล้ว 2.2 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 26% ในเชิงปริมาณและเพิ่มขึ้น 28% ในเชิงมูลค่า เทียบปีต่อปี แม้ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของเวียดนามจะลดคำสั่งซื้อลง 20% เหลือเพียง 200,000 ตันในปีนี้ก็ตาม แต่ความต้องการยังเพิ่มขึ้นในตลาดอื่นๆ เช่นในตลาดอื่นๆ เช่นอินโดนีเซีย บังกลาเทศและแอฟริกา ขณะเดียวกัน จีนได้สั่งซื้อข้าวจากเวียดนาม 200,000 ตัน

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจ](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-19 พ.ค. 2554 มีจำนวน 301,500 ตัน มูลค่า 136.102 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 19 พ.ค. 2554 มีจำนวน 2.869 ล้านตัน มูลค่า 1.356 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

สถานการณ์ราคาข้าวส่งออกในช่วงนี้ ราคาอ่อนตัวลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ประมาณ 435 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ข้าว 5% ราคาอยู่ที่ประมาณ 470 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เท่ากับราคาข้าวของไทย

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (The Vietnam Ministry of Industry and Trade) คาดว่า เวียดนามจะส่งออกได้ประมาณ 3 ล้านตัน ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ และจนถึงขณะนี้ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวสำหรับส่งมอบในช่วงครึ่งปีแรกแล้วประมาณ 3.9 ล้านตัน

ทั้งนี้ คาดว่าหลังสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวในฤดูหนาว (winter-spring crop) ราคาข้าวมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เพราะผู้ซื้อยังคงมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยในขณะนี้สมาชิกสมาคมอาหารมีสต็อกข้าวอยู่ประมาณ 1.7 ล้านตัน โดยมีสต็อกข้าวสำหรับใช้ในมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศประมาณ 300,000 ตัน

มีรายงานว่า การเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูหนาวในเขตลุ่มแม่น้ำโขงที่ผ่านมา มีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10.36 ล้านตัน มากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ที่ 10.27 ล้านตันเล็กน้อย นอกจากนี้เกษตรกรได้เริ่มต้นเพาะปลูกข้าวในฤดูร้อน (summer-autumn crop) ไปแล้วประมาณ 6.7 ล้านไร่ (ประมาณ 66% ของเป้าหมาย) โดยคาดว่าจะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตบางส่วนได้ในเดือน มิ.ย. นี้ และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในช่วงเดือน ก.ค.

เมื่อช่วงต้นปี กระทรวงเกษตร (The Agriculture Ministry) คาดว่าในปีนี้จะส่งออกมากถึง 7.1-7.4 ล้านตัน ในขณะที่ USDA ได้ประมาณการว่าจะส่งออกได้ประมาณ 6.2 ล้านตัน ขณะที่สมาคมอาหารคาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 6.5 ล้านตัน

เวียดนามนิวส์รายงานว่า เวียดนามกำลังเผชิญอุปสรรคในการส่งออกข้าวไปยังตลาดใหม่อย่างเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดยนายเลอ อัน ห์ ทูตพาณิชย์เวียดนามประจำเกาหลีใต้ กล่าวว่า ในช่วงปี 2554 ประเทศเกาหลีใต้มีแผนนำเข้าข้าว 347,658 ตัน ทำให้เกาหลีใต้เป็นตลาดที่มีโอกาสสูงสำหรับข้าวเวียดนาม แต่ผู้ส่งออกของเวียดนามต้องหาประสบการณ์ในการประมูลข้าวในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่

ทางด้านประเทศญี่ปุ่นที่แม้จะมีแผนนำเข้าข้าวเวียดนาม 250,000 ตัน แต่ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามยังไม่สามารถควบคุมปริมาณได้ เนื่องจากการวิจัยตลาดที่ล่าช้า นอกจากนี้ เวียดนามยังต้องควบคุมเรื่องคุณภาพข้าวให้ได้ด้วย

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

วงการค้าคาดว่า ในการประชุมของคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (Empowered group of ministers; EGoM) ในอีกประมาณ 2 สัปดาห์ข้างหน้า อาจจะมีการพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกข้าวและข้าวสาลีได้อีกครั้ง โดยขณะนี้รัฐบาลมีวาระที่จะต้องพิจารณาในประเด็นของคลังสินค้าที่ปัจจุบันนี้มีสต็อกธัญพืชล้นโกดังแล้ว และแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อด้านอาหารจะยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าระดับปลอดภัยประมาณ 4-5% แต่ระดับราคาข้าวและข้าวสาลียังคงอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ

ทั้งนี้ ข้อเสนอเรื่องการอนุญาตให้ส่งออกข้าวและข้าวสาลีได้อีกครั้งนั้นได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตร (The Agriculture Ministry) มาโดยตลอดเพราะจะช่วยทำให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคามากยิ่งขึ้น ประกอบกับการคาดการณ์ว่าผลผลิตจะมีปริมาณมาก โดยคาดว่าผลผลิตข้าวสาลีจะมีปริมาณถึง 81.47 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีปริมาณ 80.71 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตข้าวคาดว่าจะมีปริมาณ 94 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีปริมาณ 89 ล้านตัน

ขณะนี้ รัฐบาลโดยองค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) มีสต็อกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) 42 ล้านตัน มากกว่าความต้องการขั้นต่ำที่กำหนดไว้ที่ 21 ล้านตัน

รัฐบาลท้องถิ่นของแคว้น Andhra Pradesh ได้เรียกร้องให้กระทรวงการอาหารของรัฐบาลกลาง (the Union Food Ministry) อนุญาตให้แคว้น Andhra Pradesh สามารถส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ (non-basmati rice) จำนวน 2.5 แสนตันได้ ทั้งนี้ รัฐบาลท้องถิ่นของแคว้น Andhra Pradesh ได้ทำหนังสือไปยังรัฐบาลกลาง โดยขอให้มีการพิจารณาอนุมัติให้มีการส่งออกข้าวหนึ่งจำนวน 150,000 ตัน และข้าวเปลือก (non-basmati raw rice) อีกประมาณ 1 แสนตันไปยังต่างประเทศได้โดยผ่านช่องทางการค้าตามปกติ (normal trade channels)

มีการระบุว่า การส่งออกข้าวหนึ่งจากแคว้น Andhra Pradesh นั้นจะช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นมีพื้นที่คลังสินค้าเตรียมไว้สำหรับผลผลิตในฤดูใหม่ได้ เช่นเดียวกับการส่งออกข้าวเปลือกส่วนที่เกินจากจากความต้องการก็จะช่วยให้มีพื้นที่คลังสินค้าเหลือพอสำหรับผลผลิตในฤดูใหม่ด้วยเช่นกัน เนื่องจากในปัจจุบันนี้โรงสีหลายแห่งไม่สามารถรับซื้อข้าวเปลือกในราคาที่รัฐบาลกำหนด (The minimum support price of paddy; MSP) ตามโครงการจัดหาธัญพืชของรัฐบาลได้เพราะไม่มีพื้นที่เหลือพอสำหรับเก็บสินค้า ขณะที่ FCI ก็ไม่ซื้อข้าวจากโรงสีเพราะประสบปัญหาเดียวกัน ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทำให้ไม่สามารถขายผลผลิตได้

ทั้งนี้ มีการพยากรณ์ว่าผลผลิตข้าวของแคว้น Andhra Pradesh ในปีการผลิต 2010/11 จะมีประมาณ 14.06 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 10.83 ล้านตัน เมื่อปีการผลิตที่ผ่านมา

ที่มา Riceonline.com

พม่า

วงการค้าระบุว่า พม่าได้เริ่มกลับมาส่งออกข้าวอีกครั้งแล้ว หลังจากที่รัฐบาลได้สั่งห้ามส่งออกข้าวตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา สมาคมอุตสาหกรรมข้าวแห่งพม่า (Myanmar Rice Industry Association) ระบุว่า สมาชิกของสมาคมได้รับใบอนุญาตให้ส่งออกข้าวได้ประมาณ 30,000 ตันแล้ว และคาดว่าจะมีการอนุญาตให้ส่งออกอีกในเดือน มิ.ย. ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะมีการห้ามส่งออกข้าว พม่าได้ส่งออกข้าวในปีที่แล้วประมาณ 200,000 ตัน

ขณะที่เทรดเดอร์ระบุว่า พม่ามีข้าวขาว 25% ประมาณ 100,000 ตัน ที่พร้อมจะส่งออกในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. ในราคาประมาณ 390-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยเทรดเดอร์อาจจะซื้อจากพม่าและส่งต่อไปยังแอฟริกาในราคาประมาณ 415 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) ได้จัดสรรโควตาข้าวจำนวน 660,000 ตัน ให้ทั้งเอกชนและกลุ่มเกษตรกรแล้วจำนวน 66 ราย โดยคาดว่าจะมีการซื้อจากประเทศเวียดนามและไทย โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์นำเข้ามีเวลา 60 วัน ในการนำเข้าข้าว นอกจากนี้ NFA ยังได้จัดการประมูลนำเข้าข้าวภายใต้ WTO (Minimum Access Volume; MAV) อีกจำนวน 187,000 ตัน ด้วย โดยผู้นำเข้าต้องเสียภาษี 40% โดยในขณะนี้ NFA ยังไม่ได้พิจารณาผลการประมูล

สำนักงานสถิติด้านการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) คาดการณ์ว่า ในไตรมาสที่ 3 ผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้น 32% เป็น 3.49 ล้านตัน โดยพื้นที่ปลูกข้าวอาจขยายตัว 35.8% เป็น 6 ล้านไร่ นอกจากนี้ BAS ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลผลิตข้าวในไตรมาสที่ 2 เป็น 3.57 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.2% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Riceonline.com

จีน

สำนักข่าว Xinhua รายงานว่า กระทรวงเกษตรจีน (The Ministry of Agriculture) แถลงว่า พื้นที่ปลูกข้าวเบา (early rice) ในจีนอาจเพิ่มขึ้นในปีนี้อีก แม้ว่าจะแล้งในหลายพื้นที่ซึ่งไม่บรรเทาเบาบางลงก็ตาม โดยจีนคาดว่าพื้นที่ปลูกข้าวเบาจะอยู่ที่ 88.5 ล้าน Mu (37 ล้านไร่) ในปีนี้ หรือมากกว่าปีที่แล้ว 1.6 ล้าน Mu อันเป็นผลมาจากราคาข้าวที่ปรับตัวสูงขึ้นและนโยบายจูงใจต่างๆของรัฐบาล

อย่างไรก็ดี หลายพื้นที่ในประเทศยังคงประสบภัยแล้ง ไม่ว่าจะเป็นมณฑลเหอเป่ย์ พื้นที่ทะเลสาบผอหยาง ในมณฑลเจียงซี พื้นที่ทะเลสาบตั้งถึงในมณฑลเหอหนาน และคาบสมุทรเลย์โจวในมณฑลกวางตุ้ง นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรจีนยังกระตุ้นให้หน่วยงานด้านการเกษตรในท้องถิ่นช่วยเกษตรกรบริหารจัดการการปลูกข้าว เนื่องจากคาดว่าจะมีฝนตกหนักในภาคใต้ของจีนช่วงวันศุกร์นี้ถึงวันอังคารหน้า

ทั้งนี้ สำนักงานควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งแห่งรัฐ (The State Flood Control and Drought Relief Headquarters) เปิดเผยว่า พื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำแยงซีมีฝนตกน้อยกว่าปีที่แล้ว 40-60% และปีนี้เป็นปีที่มีปริมาณฝนน้อยสุดในรอบ 50 ปี

ที่มา สำนักข่าว Xinhua

อิรัก

คณะกรรมการรัฐพิชอิรัก (GRAIN BOARD OF IRAQ) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมามาว่า จะเปิดประมูลซื้อข้าวขาวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน (THE QUANTITY OF 30,000 MT +/-5%) โดยเปิดรับข้อเสนอไปจนถึงวันที่ 29 พ.ค. ศกนี้ โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 2 มิ.ย.

ที่มา Riceonline.com